

ผลดำเนินการกิจกรรมชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่จะใช้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
กิจกรรม หมวดทาน ๑. การทำบุญ/ตักบาตรนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ๒. การทำบุญ/ตักบาตรประจำปีของโรงพยาบาล ๓. ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ๔. ร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ เช่นการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเภสัช	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศีขรภูมิ จำนวน ๒๖๑ คน		ไม่มีค่าใช้จ่าย	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว			
กิจกรรม หมวดศีล ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถานที่สะอาด ไม่เกิดอุบัติเหตุ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ๑.๑ กิจกรรม ๕ ส ครั้งใหญ่ทุกเดือน ๑.๒ การส่งเสริมการล้างมือที่ถูกต้อง ๑.๓ กิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตา/ออกกำลังกายตอนเช้าทุกวัน ในเวลาราชการ ๒. การจัดประชุม/อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการประชุมทุกปี ๓. กิจกรรมส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๓.๑ เลี้ยงรับ/ส่งบุคลากร ๓.๒ การยกย่องคนดี/สรรหาบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ๓.๓ ร่วมงานศพ งานบวช งานแต่งของเจ้าหน้าที่ ๓.๔ เยี่ยมบุคลากรป่วย/คลอดบุตร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปราศจากความเสียดังการติดเชื้อ เพื่อพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงพยาบาล ให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเภสัช	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศีขรภูมิ จำนวน ๒๖๑ คน		ไม่มีค่าใช้จ่าย	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว			
					๕,๐๐๐ บ.					

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่จะใช้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
กิจกรรม หมวดศีล (ต่อ) ๔. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔.๑ การรณรงค์การตรงต่อเวลา โดยการลงปฏิบัติราชการ/สแกนลาย นิ้วมือก่อน-หลัง ปฏิบัติงาน ๔.๒ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร การเคารพผู้อาวุโส การกล่าวคำทักทาย การแต่งกายที่ถูกระเบียบ จิตอาสาในการบริหาร ๔.๓ กิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตา ออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันในเวลา ราชการ ๔.๔ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ๔.๕ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ๔.๖ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน หน่วยงานราชการในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น	เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล ศีขรภูมิ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเภสัช	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ศีขรภูมิ จำนวน ๒๖๑ คน			ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว			
กิจกรรม หมวดภานา ๑. การสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันในเวลาราชการ ๒. การออกกำลังกายวิถีสันทนาการ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ๓. กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีในผู้ป่วยเด็ก ๔. กิจกรรมสวดมนต์ ภานาและเจริญสติในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้ป่วยสุขภาพจิต	เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความ พึงพอใจและให้ผู้ใช้บริการ มีความสุขในการทำงาน	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเภสัช	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ศีขรภูมิ จำนวน ๒๖๑ คน	ไม่มีค่า ใช้จ่าย รายบุคคล		ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว			

